



ชุดที่ 56 ฉบับประจำเดือน มกราคม 2558

www.ntbcoop.com

สหกรณ์ครุชนนท์

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th



บทบรรณาธิการ

คุณเคยสังเกตไหมว่า ถึงทุกตัวมักใช้เวลาในการแหวกขนานหาหมัดให้กันและกัน และในทำนองเดียวกัน คุณเคยสังเกตไหมว่า คนทุกชาติมักชอบคุยเรื่องไร้สาระ มากกว่าจะคุยเรื่องสำคัญ ทำไมคนและสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันกับสิ่งไร้สาระ และเราจะมีข้อสงสัยว่าไม่มีประโยชน์ได้อย่างไร บางสิ่ง บางอย่าง เราหัวเราะชอบใจจนน้ำตาเส็ดน้ำตาไหลส่วนใหญ่ก็มาจากสิ่งไร้สาระทั้งนั้น เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ท่านคงคิดว่าไร้สาระจริงๆ ในความไร้สาระมักจะแฝงสภาพมาสู่ความมีสาระแอบแฝงอยู่เสมอ เช่น สัมพันธ์ภาพ สิ่งที่แลกกันหาหมัดคนที่สนทนาฟอยนิทาน ก็เป็นรูปแบบหนึ่ง หรือบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมขั้นพื้นฐานนั่นเอง

ในแต่ละปีเวลาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เวลาที่เราทิ้งไปกับสิ่งไร้สาระก็มาก ถ้ามองเชิงบวกก็ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น เวลาเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน ร่างกายเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน มิใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งสำคัญเราจะต้องทำอะไรให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมของการเปลี่ยนแปลงนี้ต่างหาก ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง เช่น เรื่อง กบข. ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีตัวเลือกให้สองทางคือจะไปรับบำนาญสูตรเดิมหรือจะรับเงินก้อนตามสูตรปัจจุบัน ซึ่งไม่มีใครจะตอบแทนกันได้ เพราะข้อมูลพื้นฐานของแต่ละคนแตกต่างกัน ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจได้จากมุมบ้านาญหน้า 6 (วารสารฉบับนี้) เรื่องนี้สหกรณ์เตรียมโครงการให้ความช่วยเหลือ

สมาชิกที่จำเป็นต้องคืนเงินให้กับทางราชการ โดยเปิดให้สมาชิกที่ต้องการไปใช้สูตรเดิมกู้ยืม โดยวงเงินที่จะกู้เท่ากันหรือใกล้เคียงกับวงเงินที่ต้องคืนให้กับกองทุน โดยมีระยะเวลาส่งคืนภายใน 60 งวด ดอกเบี้ย 6% ต่อปี คาดว่าจะให้บริการในเดือนมกราคม 2558 นี้ ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ปี 2558 สหกรณ์จะมีอายุครบ 55 ปี ของการก่อตั้ง ซึ่งเป็นอายุคู่ครุชนนท์มาโดยตลอด สร้างฐานะเป็นกำแพงให้ครุชนนท์ยืนหยัดตั้งตัวได้มามากต่อมากแล้ว เราคงได้เฉลิมฉลองกันเป็นระยะๆ ทั้งกิจกรรมสาธารณชนรวมถึง งานบุญกุศลต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้อยู่คู่กับพวกเราตลอดไป

เพื่อนผมหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดมองสหกรณ์ฯ ครุชนนท์ว่าเป็นแนว 9 ชีวิต ดีเท่าไรไม่มีตาย เจอปัญหาหลายอย่างก็ยังคงครองตัวยืนอยู่ได้ ที่แรกผมถึงในคำพูด มาคิดอีกทีก็คงจะจริง ขนาดเปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงที่ผ่านมา ยอดฝากถึง 365 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่นคงและความเชื่อมั่นขององค์กร

ปีใหม่ ฟ้าใหม่ การเริ่มต้นที่มีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของชีวิต หน้าที่การงาน ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต เราหวังว่าปี 2558 จะเป็นปีแห่งคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

ปัญญา เนื่องฤกษ์



ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 089-533-0494

สวัสดิ์ปีใหม่ 2558 ครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน หลังจากวันหยุดยาว 5 วัน หรือบางท่านก็อาจ 9 วัน คงได้ใช้วันหยุดยาวนี้พักผ่อนท่องเที่ยวทำบุญ หรือกลับไปหาญาติต่างจังหวัดตามอัธยาศัยนะครับ และต่อจากนี้ไปก็คงกลับมาเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทั้งราชการและส่วนตัว ก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุข มีพลังความคิดที่จะทำหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ ปราศจากอุปสรรคใดๆ ในเรื่องของสถานะทางการเงินก็ขอให้บริหารจัดการเรื่องการเงินให้ราบรื่น มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงและมั่งคั่งตลอดปี 2558 นี้ **และขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่จะติดต่อกับผมตามนี้ครับ 089-533-0494**

ในส่วนของการบริหารงานในสหกรณ์ฯ ช่วงปี 2558 นี้ บริหารโดยคณะกรรมการชุดที่ 56 โดยมีผมเป็นประธานกรรมการอีก 1 ปี (รายละเอียดคณะกรรมการชุดที่ 56 มีอยู่ในวารสารฉบับนี้) เราตั้งใจว่าะบริหารงานของสหกรณ์ฯ ให้ดีที่สุดในกับองค์กร เกิดประโยชน์กับสมาชิก โดยบริหารงานภายใต้กรอบกติกาข้อกฎหมายของสหกรณ์ฯ และทำรายได้ให้เป็นที่น่าพอใจพยายามอย่างยิ่งที่จะลดปัญหาในเรื่องของการถูกตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญจากลูกหนี้ (สมาชิกบางส่วน ที่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ) และจะพยายามบริหารทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ครับ ในปีหน้าเราต้องถูกตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญจากสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกเป็นจำนวน 45.29 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา ปีที่ผ่านมากถูกตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญ 31.70 ล้านบาท นั่นคือโจทย์ข้อใหญ่ที่ทำให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้องช่วยกันแก้ไข โดยที่ต้องพยายามหารายได้เข้ามาชดเชยการตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นภาระของต้นทุนของสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้นอีก เราคงต้องบริหารจัดการกับทรัพย์สินเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และเป็นรายได้เข้าสหกรณ์ฯ โดยมีเงื่อนไขในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่มีอยู่ด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง

ในส่วนของการประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วงเวลา 07.00 น. - 12.00 น. มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 (ผลการเลือกตั้ง

มีอยู่ในวารสารฉบับนี้) ช่วงบ่ายก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ปีนี้เราปันผล 3.3% มากกว่าปีที่แล้ว (ปีที่แล้ว 3.2%) และเฉลี่ยคืน 2.8% (ปีที่แล้ว 2.6%) **ผมมีข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยผู้แทนสมาชิก มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมกันค่อนข้างน้อย เรามีผู้แทนสมาชิก 570 คน แต่มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมแค่ 150 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก** และในปีนี้อาจจะมีการสรรหาผู้แทนสมาชิกชุดใหม่ ก็ขอฝากข้อสังเกตดังกล่าวให้กับสมาชิกที่สนใจจะเข้ามาเป็นผู้แทนสมาชิกในปี 2558 นี้

โครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง ซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 และสิ้นสุดโครงการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานี้ เป็นที่น่ายินดีว่ามีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดเงินฝากทั้งสิ้น 365 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสมาชิกมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะกรรมการในชุดที่ผมเป็นประธานกรรมการ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และทางสหกรณ์ฯ จะนำเงินจำนวนนี้ไปบริหารเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับสมาชิกต่อไป

เรื่องโครงการเงินกู้สำหรับสมาชิก กบข. ที่จะกลับไปรับบ้านอายุสูตรเดิม ซึ่งบางท่านต้องคืนเงินให้กับทางราชการ ในเรื่องนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้เตรียมจัดทำโครงการรองรับไว้แล้ว โดยเปิดให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะกลับไปรับบ้านอายุสูตรเดิม และต้องคืนเงินให้กับทางราชการมาใช้สิทธิกู้เงินกับสหกรณ์ฯ เพื่อไปชำระคืนให้กับทางราชการ โดยวงเงินที่จะกู้เท่ากันหรือใกล้เคียงกับวงเงินที่จะต้องคืนให้กับทางราชการ **ระยะเวลาในการส่งใช้คืนประมาณ 60 งวด ดอกเบี้ย 6 % ต่อปี** ขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกระเบียบและแนวปฏิบัติในการปล่อยเงินกู้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2558 นี้ เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศให้สมาชิกที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

สุดท้ายคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ที่จะมียุครครบ 55 ปี ในปีพ.ศ. 2558 นี้ ซึ่งทางสหกรณ์ฯ จะได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองกันเป็นระยะๆ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีเราก็ได้จัดทำ Album book bank เพื่อใช้เก็บสมุดฝากเงินกับสถาบันการเงินแจกให้กับสมาชิกทุกคน ทั้งสมาชิกสามัญ สมทบ สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ กิจกรรมต่อไปที่จะดำเนินการก็คือ การทำบุญและจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อมอบให้กับสมาชิก และสุดท้ายในช่วงปลายปีก็คือการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด ทั้งหมดคงเป็นสาระสำคัญในคอลัมน์ประธานแถลง ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานและส่วนตัว โชคดีตลอดปีและตลอดไป สวัสดิ์ครับ

สวัสดิ์ศรีครบสมาชิกทุกท่าน เทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไปแล้ว ด้วยดี และมีความสุขกันถ้วนหน้าด้วยมีวันหยุดยาวถึง 5 วัน สำหรับผมได้มีโอกาสพาครอบครัวไปไหว้พระทำบุญ สร้างกุศล ไปกราบคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับ

ปี 2558 นี้ สหกรณ์ฯเรามีคณะกรรมการดำเนินการเป็นชุดที่ 56 ที่จะบริหารกิจการสหกรณ์ฯต่อไป คณะกรรมการที่ได้รับมาจากการสรรหาและที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการจะได้วางนโยบายและบริหารงานสหกรณ์ฯร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อนำพาสหกรณ์ฯไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ตามแนวนโยบายครับ สมาชิกสามารถติดตามดูการบริหารงานของคณะกรรมการชุดนี้ต่อไปครับ

ฉบับนี้ผมอยากจะทบทวนให้สมาชิกทราบถึงหลักของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ฯเป็นสถาบันการเงินเพื่อสมาชิกที่ทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล ด้วยเหตุที่ว่าสหกรณ์ฯนั้นมาจากคำว่า สห คือ ร่วมกัน กรณ์ คือ การกระทำที่มุ่งทำให้สมาชิกมีเงินใช้ + ไม่เป็นหนี้มาก + มีสุขภาพที่ดี สหกรณ์ฯมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ

1. เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม (ย้ำว่าต้องมีคำว่าสังคมเสมอ)
2. เป็นองค์การทางธุรกิจรูปแบบพิเศษ คือ ทำธุรกิจกับสมาชิก + มีเป้าหมายไม่แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน
3. ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนมากกว่าเงิน
4. เป็นของสมาชิก โดยสมาชิกเพื่อสมาชิก
5. การดำเนินการจะยึดปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

ทั้งนี้เพื่อคงสภาพความเข้มแข็งมั่นคงที่ดีของสหกรณ์ โดยยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน **“ประการสำคัญ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการนำหลัก “ธรรมาภิบาล” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินกิจการสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”**

ในปี 2558 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนนั้นยังเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยภาคสหกรณ์ทุกประเภทต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้น ต้องให้ความสำคัญ ดังนี้

1. การสะสมทุนสำรองเป็นหลัก เพราะเหตุว่า การสะสมทุนสำรองจะทำให้เกิดความมั่นคงและทุนสำรองนั้นไม่มีภาระผูกพัน จึงสามารถรองรับผลกระทบที่เกิดจากภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วรุนแรงได้
2. ต้องเร่งหามาตรการเร่งรัดลูกหนี้ให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับสมาชิก



คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่
081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนท์ จำกัด

อีกทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข กระบวนการ มาตรฐานการดำเนินการธุรกิจการให้สินเชื่อ โดยต้องคำนึงถึงขีดความสามารถชำระหนี้ของสมาชิก

3. ต้องเร่งหาทางลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับรายได้

ดังนั้นสมาชิกทุกท่านต้องตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้ช่วยกันเดินทางต่อไปให้มั่นคงยิ่งขึ้น

และเพื่อให้สมาชิกเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการได้กำหนด “โครงการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์ฯแบบมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร” โดยได้ร่วมมือกับทางสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีจัดประชุมพัฒนาสมาชิกใหม่ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกใหม่เข้าใจหลักสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอีกเรื่องหนึ่งครับ สำหรับสมาชิกหน่วยข้าราชการบำนาญการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกำหนดรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกหน่วยข้าราชการบำนาญ ทำการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนนทบุรี จำกัด ที่สังกัดหน่วยข้าราชการบำนาญ

- ข้าราชการบำนาญ เขต 1 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ดำเนินการเลือกตั้งเวลา 10.00 น. จำนวนสมาชิก 1,676 คน มีผู้แทนสมาชิกได้ 84 คน

- ข้าราชการบำนาญ เขต 2 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. ดำเนินการเลือกตั้งเวลา 14.30 น. จำนวนสมาชิก 2,269 คน มีผู้แทนสมาชิกได้ 114 คน

สมาชิกที่ไม่มาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดสหกรณ์ฯถือว่าท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ในหน่วยข้าราชการบำนาญ เอกสารในการสมัครผู้แทนสมาชิกเขียนในวันที่มาลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนนทบุรี จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



รายงาน

จากห้องประชุม

อภิวัฒน์ จอนแจ้

**เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนที จำกัด
ที่เคารพรักทุกท่าน**

ก่อนจะอ่าน “รายงานจากห้องประชุม” ฉบับนี้ ผมขอถือโอกาสนี้กราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนสมาชิกแต่ละท่านนับถือได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้เพื่อนสมาชิกประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในทุกสิ่งทั้งที่หวังตลอดปีใหม่ 2558 นี้แน่ครับ และขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ทดแทนกรรมการ ชุดที่ 55 ที่หมดวาระไป

เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดในห้องประชุมมากมาย มีทั้งเรื่องภายในที่สมาชิกควรรับทราบ และมีทั้งเรื่องจากภายนอกที่มีผลกระทบต่อสมาชิก ซึ่งพอจะประมวลมาเป็นเรื่อง ๆ ให้สมาชิกทราบดังนี้ครับ

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนธันวาคม 2557 ประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ได้ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 มาสดๆ ร้อนๆ รวม 7 คน เป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 4 คน คือ ตัวผมเอง และ อ.จรัส ตันติพิบูลย์ อ.อาทิตย์ บัวทอง ผอ.ปัญญา เนื่องฤทธิ ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ ผอ.วิทยา ถาวรกันต์ รอง ผอ.วรรณสูตร พันธุ์เมเกียรติ และ ผอ.ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี เมื่อรวมกับกรรมการส่วนที่ยังไม่หมดวาระอีก 8 คน คือประธานกรรมการ (นายบัณฑิตย์ กองกุล), คน.ดนตรี จิตตะวิกุล, พช.สม จงถาวร, อ.เสมอ ทองดอนอ่อน, อ.วิชัย ทับคล้าย, ผอ.นฤตม แสงเขียวงาม, อ.ชีวิน ยุ่นสมาน และ อ.วันชัย ศรีเพ็ง เป็น 15 คน นี้คือคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครับ

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ ประจำปีบัญชี 2558 ได้แก่ อ.วันชัย นิ่มน้อย นางนภสร เครือมาก นางจันทิพย์ น้อยพรหม นางประภาวัลย์ สิวาณิชย์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่อีกด้วย

เรื่องในห้องประชุมเรื่องแรก คือ เรื่องที่ได้ไปประชุมมาเป็นเรื่องสำคัญครับ เรียกว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พพ. (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ เรื่องนี้มีผลกระทบต่อสมาชิกและสหกรณ์พอสมควรครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้ การค้าประกันทั้งด้วยตัว

บุคคล และการนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันจำนอง ซึ่งผมคงจะนำมาเขียนให้ท่านได้อ่านในฉบับหน้าแน่ครับ เพราะเนื้อหาค่อนข้างมาก

เรื่องที่สอง เป็นเรื่องในห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ มีเรื่องสำคัญๆ หลายเรื่องครับ ผมขอสรุปสั้นๆ ก็แล้วกันครับ

1) กรณีปัญหาจาก ชุมชุมร้านค้าสหกรณ์ฯ ที่เรายังขอคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยไม่ได้อีกประมาณ 250 ล้านบาท (ตัวเลขกลมๆ นะครับ) ยังไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับอีกพอสมควร ที่ประชุมก็จะพยายามเร่งรัดให้ได้เงินคืนมา

2) กรณีปัญหาจาก สหกรณ์เคหะสถานพเก้ารวมใจ จำกัด ที่เรายังขอคืนเงินฝากไม่ได้อีกประมาณ 110 ล้านบาท ยังไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับอีกพอสมควร ที่ประชุมก็จะพยายามเร่งรัดให้ได้เงินคืนมา

3) กรณีปัญหาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ขสมก. 21 จำกัด ที่เรายังขอคืนเงินฝากไม่ได้อีกประมาณ 140 ล้านบาท ยังไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับอีกพอสมควร ที่ประชุมก็จะพยายามเร่งรัดให้ได้เงินคืนมา

4) กรณีปัญหาจาก สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติแผนฟื้นฟู แต่มีเจ้าหนี้หลายรายคัดค้าน ศาลจึงนัดไต่สวนมูลฟ้อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป เรื่องนี้สหกรณ์ฯเรามีเงินค้างในบัญชีเงินฝากอยู่อีกประมาณ 285 ล้านบาท ไม่รวมดอกเบี้ยครับ สรุปแล้วคงใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้เงินคืนเพราะเจ้าหนี้มีจำนวนหลายราย เจ้าหนี้บางรายได้ยื่นฟ้องศาล บางรายไม่ได้ยื่นฟ้องเพราะหวังว่าศาลจะรับแผนฟื้นฟูแล้วจะมีโอกาสได้เงินคืนเต็มจำนวน บางรายยื่นคัดค้านการเสนอแผนฟื้นฟู ต่อศาล เรียกว่า อีรุงตุงนังอยู่ที่ศาลครับ คาดว่าศาลเองก็คงมีลุ้นกับคดีนี้

สรุปว่า เงินของเราที่ไปอยู่กับทั้งสี่สหกรณ์ข้างต้น คณะกรรมการฯ จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กลับคืนมาเป็นเงินสด อาจจะโดยการผ่อนชำระเป็นงวด หรือเป็นเงินก้อน เพราะเราไม่อยากจะให้เป็นเพียงตัวเลขในสมุดเงินฝากเท่านั้นแน่ครับ ทั้งนี้เพราะว่าสหกรณ์ฯของเราเองก็ต้องพยายามรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ด้วย

5) กรณีคดีที่สหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ฟ้อง บริษัท เทวาสิทธิพิมเนศ จำกัด และนายศรีสุข รุ่งวิสัย (คดีหมายเลขดำที่ ย.196/2554) ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบทรัพย์ของจำเลย กรณีนี้ทราบว่าจำเลยมีโจทก์หลายรายครับ บางคดีศาลพิพากษาแล้ว

กฎหมายล้มละลาย ตอนที่ 1

เมื่อ 2 - 3 วันก่อนได้เปิดอินเทอร์เน็ต ดูคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย ก็ไปพบกับคำถามใกล้เคียง เพราะผู้ถามเป็นบุตรข้าราชการครู ทั้งผู้เป็นพ่อและแม่และเป็นข้าราชการบำนาญแล้วทั้งคู่ โดยอ่านจากคำถามที่บอกว่า **“พ่อแม่เป็นข้าราชการบำนาญ ลูกฟ้องล้มละลาย ทรัพย์ถูกบังคับขายทอดตลาดหมด เงิน ช.พ.ค. และเงินเดือนที่หักแล้วเหลือประมาณ 1,000 บาท จะถูกยึดด้วยหรือไม่”**

****คำตอบ “เงินดังกล่าว ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีตามประมวลพิจารณากฎหมายแพ่ง มาตรา 286**** และจากอีกกรณีบิดามารดาถูกฟ้องล้มละลาย และเป็นข้าราชการทั้งคู่เช่นกัน และน่าจะถูกลูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์และให้เรียกบุตรมาแก้คดีแทนเพราะเป็นทายาทตามกฎหมาย บุตรก็เขียนบอกว่า พ่อแม่ถูกให้ออกจากงาน และคงไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายเช่นกัน โดยแสดงความเห็นมาด้วยว่าทำไมต้องให้ออกจากงาน ถ้าออกจากงานแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาชำระหนี้ และหนี้ที่พ่อแม่เป็น ควรให้พ่อแม่เอาเงินมาให้ลูกและลูกไปชำระหนี้ก็เหมือนกับชำระหนี้เอง จากกรณีหลังแสดงว่าลูกไม่รู้กฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูต้องปฏิบัติตามระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วย ข้าราชการเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ จึงให้สามารถใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่กำกับตนเองได้ กำกับบุคคลอื่นได้ ข้าราชการจึงต้องไม่เป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว การถูกฟ้องล้มละลายโดยกฎหมายล้มละลาย จึงทำให้ข้าราชการผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการรับราชการ เมื่อขาดคุณสมบัติก็ต้องออกจากราชการครับ และมีความถามมาจากข้าราชการที่ถูกให้ออกจากราชการแล้วว่า เมื่อชำระหนี้หมดแล้ว จะสามารถทำหนังสือถึงต้นสังกัดที่มีอำนาจสั่งบรรจุ ให้สั่งบรรจุเข้ามาใหม่ได้หรือไม่ ผมก็ค้นคว้ามีคำตอบนี้อย่างไร

****ยกเลิกการสั่งให้ออก เพราะล้มละลายไม่ได้เพราะ**

1. ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เรียกว่าจะเป็นด่านแรกในการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครเข้ารับราชการเป็นด่านแรกเลย
2. ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 67 ก็กำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ออกจากราชการโดยพลันหรือมาตรา 110 (3) ก็กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 ก (1) หรือ (3) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข (3) (6) หรือ (7) ออกจากราชการได้
3. ครั้งนี้จะพูดกันถึงลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข (6) เป็นบุคคลล้มละลาย และเกิดปัญหาว่า เมื่อส่วนราชการได้สั่งให้ข้าราชการรายใด ออกจากราชการ เพราะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข (6) คือเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ภายหลังข้าราชการรายนั้น ยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตพิจารณาคดีใหม่ และเจ้าหน้าที่ได้



ติดตามหนังสือ หนังสือพระνομมใต้

จรัส ตันติพิบูลย์ 081-428-7552

ยื่นคำร้องขอลอนฟ้อง ศาลล้มละลายกลางจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีเช่นนี้ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีลักษณะต้องห้าม คือเป็นบุคคลล้มละลาย จะมาร้องขอต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการ และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้หรือไม่เพียงใด

4. ประเด็นปัญหาดังกล่าว ก.พ. ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นโดยสรุปว่า เมื่อศาลล้มละลายได้พิพากษาให้ข้าราชการนี้ เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ทำให้ผู้นี้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข (6) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การที่ส่วนราชการมีคำสั่งให้ผู้นี้ออกจากราชการตามมาตรา 110 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในขณะที่เป็นบุคคลล้มละลายนั้น คำสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อเท็จจริง และมีผลใช้บังคับแล้วแม้ต่อมา เจ้าหน้าที่จะได้ขอลอนฟ้องและขอลอนคำขอรับชำระหนี้ และศาลมีคำอนุญาตให้พิจารณาใหม่และอนุญาตให้ถอนฟ้อง พร้อมสั่งจำหน่ายคดีก็ตาม มิได้ทำให้สาระสำคัญของคำพิพากษาให้ล้มละลายเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใด ดังนั้นส่วนราชการจึงไม่จำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งให้ผู้นี้ออกจากราชการแต่อย่างใด (มติ ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมาย ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552)

5. แต่ดั้งเดิมมา กฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดว่าเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครเข้ารับราชการโดยไม่เคยกล่าวถึง “บุคคลล้มละลายทุจริต” แต่ประการใด ทั้งที่กรณีนี้กฎหมายล้มละลายกำหนดให้ไม่สามารถขอลหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตได้

จากวันนั้น ทำให้ผมต้องหาเวลาศึกษากฎหมายล้มละลาย เพราะมีความรู้สึกที่ว่า ครูเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมาย และยังทำให้ลูกขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายไปด้วย กฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องสนใจใฝ่รู้เพราะเมื่อเรากระทำความผิด ไม่ว่าจะมีความผิดทางอาญา ทางแพ่ง หรือความผิดลหุโทษเพียงเสียค่าปรับเมื่อกระทำความผิด คุณจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะการเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมาย ย่อมเป็นสิ่งสำคัญบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย คนในชาติได้รับความยุติธรรม มีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย ความรักสามัคคีย่อมเกิดขึ้น แต่ถ้าเราไม่เคารพกฎหมาย ไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมาย มันก็จะเกิดกฎหมายที่อยู่เหนือกฎหมาย บ้านเมืองก็จะวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ เพราะสัญญาติญาณของคนทั่วไปย่อมต้องการความยุติธรรม ต้องการความเสมอภาค จริงไหมครับ



มูมบ้านนาญ
และ
ชมรมผู้สูงอายุ
สม จงถาวร 086-787-5557

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือ จงช่วยดลบันดาลประทานพรให้ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดที่ดั่งใจ ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ทุกท่าน โดยเฉพาะผู้รับบำนาญ คงจะได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกลับไปใช้สิทธิในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 กันทุกคนแล้ว จากสื่อต่างๆและจากวารสารสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2557 ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างไปแล้ว แต่เพื่อประโยชน์ของสมาชิก จึงขอนำมาทบทวนให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับนี้ กำหนดไว้ว่าต้องแจ้งความประสงค์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หากไม่แจ้งความประสงค์ภายในเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาทุกกรณี

ขั้นตอนแรก ที่ท่านจะต้องทำคือ นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไปยื่นที่คลังจังหวัด เพื่อขอรับข้อมูลจากฐานข้อมูลของ กบข. และกรมบัญชีกลาง (ที่เขตไม่มีหลักฐานข้อมูล) เพื่อประเมินความต่างว่าท่านจะได้รับเงินบำนาญเพิ่มเติมอะไร หรือจะต้องคืนเงินให้กับ กบข. มากน้อยเพียงใดหรือว่าได้รับเงินคืนจากรัฐเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องคืนเงินใดๆทั้งสิ้น (ตรงนี้ต้องขอบอกสมาชิกสักนิดว่าการไปติดต่อเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดนนทบุรีจะได้รับการบริการที่ดีมากครับ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้)

เมื่อท่านได้รับข้อมูลและพิจารณาแล้วเห็นว่าควรกลับไปรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 เพราะได้รับเงินบำนาญรายเดือนมากกว่าเดิมและคืนเงินให้ กบข. ไม่มากนักหรือได้รับเงินคืนจากรัฐเพียงอย่างเดียว

ท่านก็ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ได้จากคลังจังหวัดไปยื่นแสดงความประสงค์ที่เขตการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ แต่ถ้าท่านไม่ประสงค์จะกลับไปก็ไม่ต้องไปแจ้งที่เขตครับ

ขั้นตอนที่สอง เมื่อท่านแจ้งความประสงค์แล้วรัฐกำหนดให้ผู้ที่ต้องคืนเงินให้รัฐ ต้องนำเงินไปคืนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สำหรับผู้ประสงค์จะคืนเงินครั้งเดียว อย่างไรก็ตามรัฐก็เปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. ผ่อนชำระเงินคืน

1. งวดแรก ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2558
2. งวดที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2558
3. งวดที่สาม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2558

ถ้าผู้ประสงค์จะกลับไปรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 ไม่คืนเงินตามเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ บุคคลกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มพร้อมเงินบำนาญที่ได้รับสิ้นเดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ได้รับเงินคืนจากรัฐ เมื่อแจ้งที่เขตภายในกำหนดเวลาแล้วจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเรียงตามลำดับการแจ้งความประสงค์ไว้ที่เขตที่ตนสังกัดอยู่ เงินที่ได้รับเพิ่มไม่ต้องเสียภาษีใดๆทั้งสิ้น ผู้เขียนขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เงินคืนจากรัฐและได้รับเงินเดือนเพิ่มด้วยความยินดีครับ

หากท่านสมาชิก กบข. มีข้อสงสัยใดๆให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กบข. โทร. 02-636-1000 หรือที่คลังจังหวัดนนทบุรี โทร. 02-5800707 คุณวัชรินทร์ โทร.089-0121146 หรือที่ผมนายสม จงถาวร 086-787-5557 ครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่ยากจะบอกกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่ต้องคืนเงินให้แก่ กบข. ขณะนี้สหกรณ์กำลังร่างระเบียบว่าด้วยเงินกู้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สมาชิกกู้เงินคืน กบข. ได้เท่าจำนวนที่ต้องคืน และให้ส่งคืนภายใน 60 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละหกต่อปี โดยทำเอกสารข้อมูลของ กบข. ที่ได้รับจากคลังจังหวัดมาแสดงว่าท่านต้องใช้เงินคืนรัฐเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเพียงใด และเงินส่วนเหลือของท่านมากพอที่จะหักคืนให้สหกรณ์ได้มากน้อยเพียงใด ผู้ที่ได้รับส่วนเหลือสูงอาจไม่ต้องใช้ส่งคืนถึง 60 เดือนก็ได้ แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจ เพราะถ้าท่านคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้หมดสหกรณ์ก็จะได้นำเงินของท่านไปให้

ต่อจากหน้า 6

สมาชิกอื่นได้ เพื่อเพิ่มเงินปันผลประจำปีให้แก่สมาชิกต่อไป ส่วนหลักฐานข้ออื่นๆเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป อย่างไรก็ตามมีสมาชิกหลายท่านโทรมาเสนอผมแล้วว่า ในช่วงที่กู้เงินไปคืน กบข. ยังไม่ได้รับเงินเดือนบ้านาญใหม่ขอส่งแต่เพียงดอกเบี้ยไปก่อนจะได้หรือไม่ เรื่องนี้คณะกรรมการโดยเฉพาะท่านประธานบัณฑิตย์ กองกุล เห็นว่าท่านจะมีวิธีหนึ่งวิธีใดที่จะผ่อนคลายความเดือดร้อนของสมาชิกได้ เรื่องนี้รอไว้ให้คณะกรรมการได้พิจารณากัน

อีกครั้ง หรือหลังจากที่ได้กำหนดระเบียบมาใช้บังคับแล้ว ผลเป็นอย่างไรจะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยด่วนต่อไปครับ

ถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-636-1000

ต่อจากหน้า 4

เราก็ต้องยื่นเรื่องขอเป็นเจ้าของร่วมเพื่อขอเฉลี่ยหนี้ บางคดียังรอศาลตัดสิน คงต้องทำใจนะครับ ขั้นตอนการสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ การบังคับคดี การประกาศขายทอดตลาด การขอเฉลี่ยหนี้ ยังอีกนานครับ

6) กรณีคดีอาญา (หมายเลขดำที่ 2136/2555) กรณี ยักยอกทรัพย์ 11.1 ล้านบาท จำเลยได้ให้การต่อศาลว่าได้ทยอยชำระคืนให้สหกรณ์ฯแล้ว แต่ยังไม่ครบ ยังขาดอีกล้านกว่าบาท แต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดสำเร็จแล้ว จึงมีคำพิพากษาคัดสินจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี แต่เห็นว่าจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษลงหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ซึ่งทางจำเลยได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป

7) กรณีที่สหกรณ์ฯเป็นโจทก์ฟ้องแพ่งกรรมการชุด 52 (คดีหมายเลขดำที่พ.1680/2555) ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ครับ

8) กรณีที่สหกรณ์ฯฟ้องอาญาเจ้าหน้าที่ สนง.ที่ดิน จ.น่าน (สาขาปัว) (คดีหมายเลขดำที่ อ.6612/2555) เรื่องเอกสารปลอม นั้น จำเลยอ้างต่อศาลว่า ผู้จ้างวานคือ นายศรีสุข รุ่งวิสัย ศาลจึงให้จำหน่ายคดีชั่วคราว โดยให้โจทก์(สหกรณ์ฯ) ได้นำจับนายศรีสุขฯ มาก่อน คณะกรรมการฯจึงมีมติให้แจ้งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) เมื่อครบเวลา 6 เดือน ถ้ายังไม่มีความคืบหน้าให้ยื่นเรื่องขอแถลงต่อศาลเพื่อพิจารณาอีกครั้ง (ทุก 6 เดือน)

9) กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีอาญา (คดีหมายเลขดำที่ อ.538/2557) ซึ่งมีอดีตประธานฯ อดีตรองประธานฯ และอดีตผู้จัดการฯ สหกรณ์ฯ ตกเป็นจำเลยด้วยรวม 3 คน ศาลนัดพร้อมเพื่อรวมสำนวนกับคดีอื่นในวันที่ 9

กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ครับ และกรณีเดียวกันนี้ สหกรณ์ฯได้ร่วมกับสหกรณ์ฯต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลอตเตอรี่ยื่นฟ้องคณะกรรมการชุดที่ 52 ที่ อสส.ไม่สั่งฟ้อง (คดีหมายเลขดำที่ 3357/2557) ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น.

นอกจากเรื่องคดีความต่าง ๆ แล้วในที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ อีกหลายเรื่องครับ เช่น การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ การพิจารณาอนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับเขตพื้นที่และกลุ่มโรงเรียนเอกชน การพิจารณาเกี่ยวกับการให้สวัสดิการต่าง ๆ กับสมาชิก การแก้ไขแบบฟอร์มสัญญากู้และค้ำประกัน การให้ความเห็นชอบในการให้กรรมการนำหรือไปเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม เป็นต้น

ท่านสมาชิกที่เคารพครับ ท่านใดมีภาพอดีตประธานสหกรณ์ฯเก็บรวบรวมไว้บ้างครับ สหกรณ์ต้องการนำมาติดไว้ในห้องประชุมใหญ่เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ในฐานะผู้นำองค์กรครับ ขณะนี้เรายังขาดอีก 3 ท่าน ได้แก่ ท่านศึกษาธิการจังหวัดจาร์ส สักวันจัน, ท่านศึกษาธิการจังหวัด บุญส่ง พุทธิประเสริฐ, ท่านหัวหน้าส่วนการศึกษา ประกอบ มิ่งเมือง ช่วยแจ้งมาที่สหกรณ์ฯด้วยครับ เรายินดีเดินทางไปรับมอบถึงที่เลยครับ อ้อ.. ส่วนท่านผู้จัดการสหกรณ์ คุณศิลาชัย รอดอินทร์ ก็ยังหาไม่ได้อยู่นะครับ

เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี่ยวจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเรื่องที่เคยคิดกันไป เอาเป็นว่าผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด หวังว่าปี 2558 นี้ พวกเราจะได้พบกับสิ่งดีๆตลอดไป สวัสดิ์ครับ



ถามมา ตอบไป

นายอาทิตย์ บัวทอง 089-885-9579

สวัสดีปีใหม่ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์บุรี จำกัด ทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2558 จึงไม่สายเกินไปที่จะกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่” นะครับ สำหรับผมและคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ ต้องขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน ขอให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเราจะทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน ขอให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้

สำหรับฉบับนี้มีคำถามจากท่านสมาชิกสอบถามมา ก็ขอตอบดังนี้

ถาม

ดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งเพิ่งเกษียณอายุราชการ และรับผลประโยชน์โครงการ กบข. และมีความประสงค์จะขอออกจากโครงการ กบข. ซึ่งจำเป็นจะต้องคืนเงินส่วนที่ได้รับ

และได้ข่าวว่าสหกรณ์ฯมีโครงการให้สมาชิกที่จะขอออกจากโครงการกู้เงินเพื่อคืน กบข. ไม่ทราบว่า โครงการนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ตอบ

สำหรับโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯกู้เพื่อคืนเงิน กบข. นั้นเป็นโครงการใหม่ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลออกกฎหมายให้สมาชิก กบข. สม่ครใจเลือกว่าจะอยู่หรือลาออกจากโครงการ โดยให้ผู้ที่เลือกว่าจะออกต้องดำเนินการขอยกและคืนเงินที่ได้รับจาก กบข. ดังที่ทราบแล้วนั้น สหกรณ์ฯกำลังดำเนินการร่างระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแบบฟอร์มการขอกู้เงิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วนี้ ก่อนครบกำหนดการขอลาออกและชำระเงินคืน คงราวๆ 1 - 2 เดือนนี้ ก็ขอให้ท่านสมาชิกที่คิดว่าจะลาออกติดตามข่าวคราวอย่างใกล้ชิดนะคะ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ ท่านสมาชิกที่คิดว่าจะลาออกจากโครงการ กบข. ได้โปรดศึกษารายละเอียดหรือไปให้ทางเขต / สำนักงานที่ท่านรับบำนาญอยู่ คำนวณตัวเลขที่เกี่ยวข้องเงินที่ต้องชำระคืนให้ชัดเจนก่อนนะคะ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือลาออกจากโครงการฯ ทั้งนี้ขอให้ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วมาเสียใจภายหลังนะคะ

คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่าง ๆ ชุดที่ 56 ประจำปี 2558

ฝ่ายอำนวยการ คือ

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. นายบัณฑิตย์ กองกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ | รองประธานกรรมการคนที่ 1 |
| 3. นายดนตรี จิตตะวิกุล | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4. นายสม จงถาวร | รองประธานกรรมการคนที่ 3 |
| 5. นายเสมอ ทองดอนอ่อน | กรรมการและเหรัญญิก |
| 6. นายวิทยา ถาวรกันต์ | กรรมการและเลขานุการ |

ฝ่ายเงินกู้แบ่งเป็น 2 ชุด คือ

ชุดที่ 1 พิจารณาเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. นายบัณฑิตย์ กองกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปัญญา เนืองฤทธิ | กรรมการ |
| 3. นายนฤดม แสงเขียวงาม | กรรมการ |
| 4. นายชีวิน ยุ่นสมาน | กรรมการ |
| 5. นายจรัส ตันติพิบูลย์ | กรรมการ |
| 6. นายวันชัย ศรีเพ็ญ | กรรมการและเลขานุการ |

ชุดที่ 2 พิจารณาเงินกู้สวัสดิการเพื่อประกอบอาชีพเสริม และเงินกู้กรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. นายนฤดม แสงเขียวงาม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิชัย ทับคล้าย | กรรมการ |
| 3. นายวันชัย ศรีเพ็ญ | กรรมการ |
| 4. ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี | กรรมการ |
| 5. นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ | กรรมการ |
| 6. นายชีวิน ยุ่นสมาน | กรรมการและเลขานุการ |

ฝ่ายติดตามหนี้สิน คือ

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายวิชัย ทับคล้าย | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเสมอ ทองดอนอ่อน | กรรมการ |
| 3. นายวิทยา ถาวรกันต์ | กรรมการ |
| 4. นายวรรณสูตร พันธุ์มะเกียรติ | กรรมการ |
| 5. นายสม จงถาวร | กรรมการ |
| 6. นายอาทิตย์ บัวทอง | กรรมการและเลขานุการ |
| 7. นายไพบูลย์ ปิ่นมังกร | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. น.ส.อรภา ประกอบการดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ฝ่ายวิชาการ/ประชาสัมพันธ์

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายปัญญา เนืองฤทธิ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวรรณสูตร พันธุ์มะเกียรติ | กรรมการ |
| 3. นายจรัส ตันติพิบูลย์ | กรรมการ |
| 4. นายอาทิตย์ บัวทอง | กรรมการ |
| 5. นายดนตรี จิตตะวิกุล | กรรมการ |
| 6. ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี | กรรมการและเลขานุการ |



ข่าว จาก สมาคมพยาบาล

สม.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
 นฤดม แสงเขียวงาม 081-306-5352



1. สมาคมพยาบาลสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดการสมัครสมาชิก

- อายุ 46 - 60 ปี
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรีจำกัด หรือเป็นคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด
- ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามเงื่อนไขดังนี้
 - ค่าสมัคร เป็นเงิน 50 บาท
 - ค่าบำรุงสมาคมรายปี เป็นเงิน 50 บาท
 - ค่าบำรุงพิเศษ เป็นเงิน 8,700 บาท
 - เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 200 บาท

รวม 9,000 บาท
- หลักฐานการสมัคร
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์
 - สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส)
 - ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 - รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว
- กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
- ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ

2. รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตจำนวน 7 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40 -50 ปี สหกรณ์	สม.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นายชัชวาลย์ เทียนคล้าย	57 ปี	ภาวะหัวใจล้มเหลว	150,000	270,494	-	-
2	นางจารุวรรณ คงเก่ง	32 ปี	ความดันโลหิตเลือดแดงสูง	50,000	270,466	-	-
3	นางสาวชญญา อินทะหลัก (สมทบ)	42 ปี	มะเร็งต่อมน้ำเหลือง	-	269,761	-	-
4	นางนภา ตันติพิบูลย์	65 ปี	มะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย	150,000	269,733	576,000	576,000
5	นางร่มบุญ ถนอมผิว	61 ปี	โรคเกล็ดเลือดต่ำ	90,000	269,704	-	-
6	นางมณีรัตน์ จาดเขย	62 ปี	มะเร็งระยะลุกลาม	150,000	269,676	576,000	576,000
7	นางปิณารัฐ แก้วทิม	51 ปี	โรคมะเร็งลำไส้	70,000	269,648	-	-

3. สมาคมพยาบาลสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จะมีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

4. ข่าวจากสส.อค.(ครูไทย)

- สมาชิกสามารถมาชำระเงินคงสภาพปี 2558 ได้ในเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดเรียกเก็บเป็นเงิน 4,840 บาท
- สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติมของปี 55-56 สามารถชำระได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

5. ข่าวจากสส.ชสอ. (ชุมชนแห่งประเทศไทย)

- สมาชิกสามารถมาชำระเงินคงสภาพปี 2558 ได้ในเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดเรียกเก็บเป็นเงิน 4,820 บาท

เสี่ยงจากเงินกู้

วิทยา ถาวรกันต์ 081-735-9479



สวัสดิ์ปีใหม่ 2558 ครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ จักัด ที่เคารพรักทุกท่าน.... ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ครุพนธ์ทุกท่านที่เป็นกำลังใจ และให้โอกาสเลือกผมให้เข้ามาทำงานเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ จักัด ชุดที่ 56 อีกวาระหนึ่ง และผมขอสัญญาว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ก้าวหน้าเป็นไปตามความคาดหวังของเพื่อนสมาชิกที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ฯ ร่วมกันให้ดีที่สุด

วันเวลาผ่านไปเร็วมาก เพิ่งฉลองปีใหม่กันมาไม่นาน ก็ถึงสิ้นเดือนมกราคมแล้ว และในปีนี้เป็นปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ จักัด มีอายุครบ 55 ปี ก็ขอเล่าประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ จักัด โดยย่อๆ ให้ท่านผู้อ่านได้พอรู้ความเป็นมาได้ดังนี้ โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ศึกษาจังหวัดนนทบุรี คือ นายจำรัส สักรวัตร เป็นผู้ดำเนินการก่อตั้ง และได้จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503 โดยใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ครุพนธ์ จักัด ลินใช้" มีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 จำนวน 15 คน และได้มีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2503 ในรอบปีที่ก่อตั้งมีสมาชิก จำนวน 489 คน ที่ทำการในระยะแรกมีสำนักงานเป็นห้องแบ่งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเก่า คือบริเวณท่าน้ำนนท์ และเริ่มให้สมาชิกได้กู้เงินสามัญ 2 ราย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2503 โดยให้กู้รายละ 2,000 บาท ต่อมาสหกรณ์ฯ ได้เปลี่ยนชื่อ จาก สหกรณ์ครุพนธ์ จักัด ลินใช้ มาเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ จักัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2512 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 ลงวันที่ 22 เมษายน 2512 และได้เพิ่มคณะกรรมการดำเนินการเป็น 18 คน มีการให้สมาชิกกู้สามัญได้รายละไม่เกิน 8,000 บาท ต่อมาได้ซื้ออาคารพาณิชย์ จำนวน 2 คูหา ที่ถนนประชาราษฎร์ ใกล้กับวัดทินกรนิมิตร ในราคา 1.5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่ทำการสหกรณ์ฯ มาจนถึงปี พ.ศ. 2537 จึงได้ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง

สำนักงานใหม่ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในวงเงิน 35 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 47/17 หมู่ที่ 5 ถนนรัตนวิเศษ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นอาคาร 4 ชั้น บนพื้นที่ 231 ตารางวา โดยได้เปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 27 เดือนมกราคม 2538

ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคนแรกคือนายศิลปชัย รอดอินทร์ เลขานุการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่จนถึงเดือนกันยายน 2520 คนที่ 2 คือนายนคร ลำลองรัตน์ ทำหน้าที่ต่อมา จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2521 คนที่ 3 คือ นายทองอยู่ ฮวดศรี ทำหน้าที่มาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 คนที่ 4 นายวิที วงษ์เพ็ชร ทำหน้าที่ต่อมา ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และผู้จัดการคนปัจจุบัน คือ นายมานัส บรรจงใหม่

สำหรับรายชื่อประธานกรรมการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ก็มีดังนี้

1. นายจำรัส สักรวัตร พ.ศ. 2503 - 2513
2. นายรัตน์ มุลศาสตร์ พ.ศ. 2514 - 2515
3. นายบุญส่ง พุทธิประเสริฐ พ.ศ. 2516-2518
4. นายสุทัศน์ วงศ์นิมิตร พ.ศ. 2519-2520
5. นายองอาจ อางองค์ พ.ศ. 2521-2522
6. นายประกอบ มิ่งเมือง พ.ศ. 2523
7. นายองอาจ อางองค์ พ.ศ. 2524
8. นายณรงค์ อนันตรังษี พ.ศ. 2525-2528
9. นายจำรูญ เกียรติมงคล พ.ศ. 2529-2530
10. นายสิทธิ จัยสิทธิ์ พ.ศ. 2531-2532
11. นายชุมพล ศรีปัญญา พ.ศ. 2533-2535
12. นายจำนง แป้นเจริญ พ.ศ. 2536-2541
13. นายกมล นกแย้ม พ.ศ. 2542
14. นายนรากร ไหลหลั่ง พ.ศ. 2543-2546
15. นายธวัช สวนคล้าย พ.ศ. 2547-2550
16. นายนรากร ไหลหลั่ง พ.ศ. 2551-2552
17. นายเอนก เนียมเทศ พ.ศ. 2553-2554
18. นายบัณฑิตย์ กองกุล พ.ศ. 2555-2556
19. นายบัณฑิตย์ กองกุล พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการในโอกาสครบรอบ 55 ปี ก็คงจะได้นำมาเล่าให้ฟังในฉบับต่อไปอีกนะครับ

สวัสดิ์ครับ



ข่าวประชาสัมพันธ์

ดนตรี จิตตะวิกุล โทร.086-785-5382

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2558



นายบัณฑิตย์ กองกุล
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนนท์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการฯ เขตเลือกตั้งที่ 1



นายสม จงถาวร



นายดนตรี จิตตะวิกุล



นายวิชัย ทับล้าย



นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง



นายจรัส ตันติพิบูลย์



นายปัญญา เนื่องฤทธิ



นายอาทิตย์ บัวทอง

คณะกรรมการดำเนินการฯ เขตเลือกตั้งที่ 2



นายนฤดม แสงเขียวงาม



นายเสมอ ทองดอนอ่อน



นายชีวิน ยุ่นสมาน



นายวันชัย ศรีเพ็ง



นายวิทยา ถาวรกันต์



นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ



ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2558

เขตเลือกตั้งที่ 1	เบอร์	ผลการเลือกตั้ง
1. นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง	1	ได้ลำดับที่ 1
2. นายจรัส ตันติพิบูลย์	2	ได้ลำดับที่ 2
3. นายอาทิตย์ บัวทอง	3	ได้ลำดับที่ 4
4. นายปัญญา เนืองฤทธิ์	4	ได้ลำดับที่ 3
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 - 4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด		

เขตเลือกตั้งที่ 2	เบอร์	ผลการเลือกตั้ง
1. นางพุลมาศ ทับเกร็ด	1	ได้ลำดับที่ 6
2. นายวิทยา ถาวรกันต์	2	ได้ลำดับที่ 1
3. นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ	3	ได้ลำดับที่ 2
4. นายปณต จตุพศ	4	ได้ลำดับที่ 4
5. ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี	5	ได้ลำดับที่ 3
6. นายวิทยา น้อยประเทศ	6	ได้ลำดับที่ 5
7. นายวิวัฒน์ กองแกน	7	ได้ลำดับที่ 7
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 - 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด		



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
ชุดที่ 56 ปี 2558

เจ้าของที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
นายบัณฑิตย์ กองกุล, นายมานัส บวรจางใหม่
นายปัญญา เนืองฤทธิ์
นายอนุตม แสงเชิขวงม
นายสม จงถาวร
นายเสมอ ทองคอนอ่อน
นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
นายชิวิน บุนเสมาน
นายวันชัย ศรีเพ็ง
นายคณตรี จิตตะวิกุล
นายจรัส ตันติพิบูลย์
นายวิทยา ถาวรกันต์
นายวิชัย ทับคล้าย
ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี
นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ
นายอาทิตย์ บัวทอง



นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิบดี ต.บางกระเสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com